

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการที่ 1 การบ่งชี้ความรู้	กระบวนการที่ 2 การสร้าง และแสวงหาความรู้	กระบวนการที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ	กระบวนการที่ 4 การประมวล และกลั่นกรองความรู้	กระบวนการที่ 5 การเข้าถึงความรู้	กระบวนการที่ 6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้	กระบวนการที่ 7 การเรียนรู้
(ก.พ. - มี.ค. 60)	(มี.ค. - เม.ย. 60)	(เม.ย. - พ.ค. 60)	(เม.ย. - มิ.ย. 60)	(เม.ย. - มิ.ย. 60)	(พ.ค. - ก.ย. 60)	(พ.ค. - ก.ย. 60)
<p>1. เชิญนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายร้อยที่มีปัญหาในการส่งการบ้าน และการสอบ online ในห้วงการเรียน แรกมาพบครู-อาจารย์ เพื่อรับทราบปัญหา</p> <p>2. จัดผู้อำนวยการศึกษาประจำหลักสูตร ไปสอบถามข้อมูลจาก ผู้บังคับหน่วยที่จัดกำลังพลเข้ารับการศึกษา</p>	<p>1. จัดตั้งคณะทำงานช่วยกันรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา ด้วยการปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วย จัดหาหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาข้อมูลจากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ</p>	<p>1. จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ นำองค์ความรู้ที่รวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ จัดทำคู่มือสำหรับการใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละส่วน</p> <p>2. ทดสอบโปรแกรมการเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา</p>	<p>1. จัดประชุมคณะทำงาน ฯ</p> <p>2. นำเสนอผู้บริหาร รร.ป.ศป.พิจารณา</p> <p>3. ขออนุมัติ ผบ.รร.ป.ศป.จัดอบรมการจัดทำสื่อการสอนที่ใช้กับ Mobile Learning ให้กับครู-อาจารย์ รร.ป.ศป.</p>	<p>1. TRY OUT โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Mobile – Learning โดยให้ครู-อาจารย์เข้าไปทดลองใช้งานผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา</p>	<p>1. จัดทำเอกสารการจัดการความรู้เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู-อาจารย์ที่บรรจุเข้ามาใหม่</p> <p>2. นำองค์ความรู้ขึ้นเผยแพร่บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.ป.ศป.</p> <p>3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอื่น ที่ได้หมุนเวียนกันไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ รร.ป.ศป. อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. นำระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานบนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ไปใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนายสิบอาวุโส ป. และหลักสูตรชั้นนายร้อย ป. ในปีการศึกษา 61</p>